

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผู้มาประชุม

1. ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี		ที่ปรึกษา
2. รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี	รองอธิการบดี	กรรมการ
4. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเร็จ	รองอธิการบดี	กรรมการ
5. ผศ.เดชา พลเสน	คณบดีคณะ คอ.	กรรมการ
6. ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์	คณบดีคณะ ทอ.	กรรมการ
7. ผศ.ดร.ดรรารัตน์ โพธิ์ประจักษ์	ผู้แทนคณบดีคณะ บท.	กรรมการ
8. ดร.เจษฎา จันทร์ผา	คณบดีคณะ วท.	กรรมการ
9. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์	คณบดีคณะ วส.	กรรมการ
10. ผศ.ว่าที่ ร.อ. ดร.ธนู ทดแทนคุณ	คณบดีคณะ ศศ.	กรรมการ
11. รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์	ผอ.สวพ.	กรรมการและเลขานุการ
12. ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์	รองผอ.สวพ.	ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์	ที่ปรึกษา (ลาประชุม)
--------------------------------	----------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรุณรัตน์ อารยพันธ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาวสราวิณีย์ เขียวพิมาย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โดยมีที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมาประชุมที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเร็จ ผศ.เดชา พลเสน ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ ผศ.ดร.ดรรารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ ดร.เจษฎา จันทน์ผา ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ และ ผศ.ว่าที่ ร.อ. ดร.ธนู ทดแทนคุณ และรศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ มีกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมาประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ (รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ) กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ และ

นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวอรุณรัตน์ อารยพันธุ์ และนางสาวสรวิณีชัย เขียวพิมาย

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

1.2.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 12,075,000 บาท โดยแบ่งงบประมาณออกเป็น ดังนี้

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	สนับสนุนทุนวิจัย (62%)	7,486,500.00	5,410,929	2,075,571.00
2	สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และเงินรางวัล (33%) - นำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ - การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและเงินรางวัล - เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	3,984,750.00	2,510,435.82 (118,528.00) (2,371,907.82) (20,000.00)	1,474,314.18
3	สะสมเข้ากองทุนส่งเสริมงานวิจัย (5%)	603,750.00	603,750.00	-
	รวม	12,075,000.00	8,525,114.82	3,549,885.18

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ด้วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangout Meet ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 8 หน้า เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2565 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดประเภททุนที่เปิดรับ จำนวน 7 ประเภททุน กรอบวงเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 7,400,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ประเภททุน	งบประมาณ/ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย	กรอบวงเงินสนับสนุนทั้งหมด	ลักษณะโครงการที่สนับสนุน/คุณสมบัติ	ข้อกำหนดหลังการรับทุน
1	ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่	ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	800,000 บาท	ลักษณะโครงการ - โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) หรือวิจัยประยุกต์ (Applied Research) หรือ วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีเป้าหมายผลิตและผลลัพธ์อย่างชัดเจน - สำหรับงานวิจัยที่มีการระบุขอบเขตพื้นที่ต้องอยู่พื้นที่จังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่หรือพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ กรณีเป็นบุคลากรสายวิชาการ - เป็นบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ และไม่อยู่ระหว่าง การลาศึกษาต่อ	- มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อยระดับชาติ ฉบับปกติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 1 บทความ และ - มีหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ระบุรายละเอียดและหลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการอย่างน้อย 1 ฉบับ (ผู้รับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต้องมีตำแหน่งในระดับผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้อำนวยการหรือเจ้าของกิจการ) หรือ

ลำดับ ที่	ประเภททุน	งบประมาณ/ ระยะเวลาการ ดำเนินงานวิจัย	กรอบวงเงิน สนับสนุนทั้งหมด	ลักษณะโครงการที่สนับสนุน/ คุณสมบัติ	ข้อกำหนดหลังการรับทุน
				<ul style="list-style-type: none"> - จะต้องมีการปรึกษาหารือที่เลี้ยงที่มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป - ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาไม่เกิน 5 ปี กรณีเป็นบุคลากรสายสนับสนุน - เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ - เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสายงานทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติงานเชิงทดลอง ทำงานวิจัยเชิงทดลอง เช่น ในตำแหน่งนักวิจัย/ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ / ตำแหน่งนักวิชาการสัตว์บาล เป็นต้น - จะต้องมีการปรึกษาหารือที่เลี้ยงที่เป็นหัวหน้างาน/หัวหน้าสาขา/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น - ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาไม่เกิน 5 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรโดยมหาวิทยาลัย เป็นผู้ทรงสิทธิในผลงานนั้น อย่างน้อย 1 ชิ้น และ - แสดงแผนการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
2	ทุนพัฒนา แผนวิจัย บูรณาการ (Seeding Fund)	ไม่เกิน 40,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	800,000 บาท	<p>ลักษณะโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นโครงการเพื่อพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมาย OKRs ตามยุทธศาสตร์ของ อววน. และกรอบการวิจัยตามยุทธศาสตร์ มทร. สวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2566 รวมไปถึงสามารถตอบโจทย์กรอบการวิจัยของแหล่งทุนภายนอก - เป็นการดำเนินงานในลักษณะของการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้เดิม เพื่อนำไปพัฒนาเป็นข้อเสนอแผนงานวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก - ต้องผ่านกระบวนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการวิจัย <p>คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ - มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ข้อเสนอแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการ ประกอบด้วยโครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการขึ้นไป พร้อมหลักฐานการยื่นขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกอย่างน้อยจำนวน 1 แผนงาน งบประมาณที่เสนอขอไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสิ้นสุดโครงการ - แผนงานวิจัยที่ขอรับทุนต้องเป็นโครงการที่มีระดับ TRL/SRL สอดคล้องกับประกาศของแหล่งทุนที่เสนอขอ - แผนงานวิจัย ต้องมีความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน วิชาชีพชุมชน ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานวิจัย

ลำดับ ที่	ประเภททุน	งบประมาณ/ ระยะเวลาการ ดำเนินงานวิจัย	กรอบวงเงิน สนับสนุนทั้งหมด	ลักษณะโครงการที่สนับสนุน/ คุณสมบัติ	ข้อกำหนดหลังการรับทุน
6				<p>คุณสมบัติของหน่วยงานที่ร่วม ดำเนินการวิจัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันวิจัยของรัฐ หรือเอกชน หรือ 2. บริษัทเอกชนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทย หรือ 3. วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก เช่น ผู้ประกอบการ OTOP/ วิสาหกิจชุมชน/ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก/ ผู้ประกอบการขนาดย่อย/ การรวมกลุ่มของเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ SMEs 	
3	ทุนวิจัย นวัตกรรม ใช้เองสู่ เชิงพาณิชย์	ทุนไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	1,600,000 บาท	<p>ลักษณะโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นโครงการวิจัยพื้นฐานหรือประยุกต์ หรือพัฒนาทดลอง โดยแสดงผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกรอบการวิจัยตามยุทธศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ (OKRs) มีแผนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้อย่างชัดเจน - สำหรับงานวิจัยที่มีการระบุขอบเขตพื้นที่ต้องอยู่พื้นที่จังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ หรือพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน <p>คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> กรณีเป็นบุคลากรสายวิชาการ - เป็นบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ กรณีเป็นบุคลากรสายสนับสนุน - เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสายงานทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติงานเชิงทดลอง ทำงานวิจัยเชิงทดลอง เช่น ในตำแหน่งนักวิจัย/ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ / ตำแหน่งนักวิชาการสัควบาล เป็นต้น และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร การประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงสิทธิในผลงานนั้น อย่างน้อย 1 ชิ้น และ - มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกใช้ด้วยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพร้อมแสดงแผนการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม และหนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์

ลำดับ ที่	ประเภททุน	งบประมาณ/ ระยะเวลาการ ดำเนินงานวิจัย	กรอบวงเงิน สนับสนุนทั้งหมด	ลักษณะโครงการที่สนับสนุน/ คุณสมบัติ	ข้อกำหนดหลังการรับทุน
				- ต้องมีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงที่เป็นหัวหน้างาน/หัวหน้าสาขา/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น	
4	ทุนวิจัย สถาบัน	ทุนละไม่เกิน 15,000 บาท ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี	400,000 บาท	<p>ลักษณะโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งศึกษาคำตอบเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แผลผลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและผ่านกระบวนการที่เชื่อถือได้ทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ - เป็นความต้องการของหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงาน ลงนามรับรอง <p>คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ และไม่อยู่ระหว่าง การลาศึกษาต่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของ มทร.สุวรรณภูมิ หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรืองานประชุมวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานอื่นอย่างน้อย 1 เรื่อง และ - มีการสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย
5	ทุนวิจัยเพื่อ พัฒนา ศักยภาพการ วิจัยในภาค อุตสาหกรรม	ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	1,500,000 บาท	<p>ลักษณะโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง และ/หรือโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ - ก่อให้เกิดการแก้ปัญหาตามโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมในด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านกระบวนการ หรือ ก่อให้เกิดการพัฒนาต้นแบบโครงสร้างองค์กรในเรื่องของการสร้างและพัฒนาการวิจัยในองค์กร (R&D) เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน และ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย - วิสาหกิจชุมชนหรือสถานประกอบการต้องร่วมสนับสนุนงบประมาณวิจัยในลักษณะที่เป็นตัวเงิน (In cash) โดยมีสัดส่วน ดังนี้ - วิสาหกิจชุมชนหรือสถานประกอบการต้องร่วมสนับสนุนงบประมาณวิจัยในลักษณะที่เป็นตัวเงิน (In cash) โดยมีสัดส่วน ดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดนวัตกรรมหรือกระบวนการใหม่ เช่น เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ / เกิดกระบวนการใหม่ / การบริการ / แผนธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของสถานประกอบการได้จริง เป็นต้น อย่างน้อย 1 ผลงาน หรือ - มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือ อนุสิทธิบัตร โดยเป็นสิทธิร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือ - มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเป็นสิทธิร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ อย่างน้อย 2 ชิ้น

ลำดับ ที่	ประเภททุน	งบประมาณ/ ระยะเวลาการ ดำเนินงานวิจัย	กรอบวงเงิน สนับสนุนทั้งหมด	ลักษณะโครงการที่สนับสนุน/ คุณสมบัติ	ข้อกำหนดหลังการรับทุน
				<p>- วิทยาลัยชุมชน/สถานประกอบการ ขนาดเล็ก ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ</p> <p>- วิทยาลัยชุมชน/สถานประกอบการ ขนาดกลาง ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ</p> <p>- วิทยาลัยชุมชน/สถานประกอบการ ขนาดใหญ่ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ</p> <p>คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ เป็นบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยฯ และไม่อยู่ระหว่าง การลา ศึกษาต่อ</p>	
6	ทุนวิจัยระดับ แนวหน้า ของโลก (Frontier Research)	ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	1,500,000 บาท	<p>ลักษณะโครงการ</p> <p>- เป็นการวิจัยเพื่อขยายพรมแดนความรู้ (Frontier) นำไปสู่การค้นพบใหม่ทาง วิทยาศาสตร์ เกิดองค์ความรู้ใหม่และ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ก่อให้เกิด เทคโนโลยีต้นน้ำที่สามารถประยุกต์ใช้ใน หลายด้านหรือมีการต่อยอดทางเทคโนโลยี ระหว่างทางนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ หลากหลาย สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง อย่างพลิกโฉมทางเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรม ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่</p> <p>- การพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้แนวหน้าที่เป็นเลิศ หรือองค์ความรู้แนวหน้าที่เหมาะสมกับ ประเทศ สร้างโอกาสให้นักวิจัยในประเทศ ได้ทำงานวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงและมี แนวคิดเพื่อความเป็นเลิศทางความรู้เพื่อที่ คนไทยจะได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีขั้นสูงใน อนาคต เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ตอบโจทย์ และสนับสนุนความมั่นคงของประเทศ</p> <p>คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ เป็นบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยฯ และไม่อยู่ระหว่าง การลา ศึกษาต่อ</p>	- มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล (Web of science/Scopus) ที่ถูกจัด อันดับโดย Scimago Journal & Country Rank (SJ) ในควอไทล์ ที่ 1 หรือ ในควอไทล์ที่ 2 จำนวน 1 บทความ

ลำดับ ที่	ประเภททุน	งบประมาณ/ ระยะเวลาการ ดำเนินงานวิจัย	กรอบวงเงิน สนับสนุนทั้งหมด	ลักษณะโครงการที่สนับสนุน/ คุณสมบัติ	ข้อกำหนดหลังการรับทุน
7	ทุนสนับสนุน หน่วยวิจัย	ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท/ปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี	800,000 บาท ทุนต่อเนื่อง (ปีที่ 2-3)	<p>ลักษณะโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันของนักวิจัย 3 - 5 คนที่มีศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัย สร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามยุทธศาสตร์ มทร.สุพรรณภูมิ (OKRs) - เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องของหน่วยวิจัยที่ดำเนินการวิจัยเป็นปีที่ 2 และปีที่ 3 <p>คุณสมบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าหน่วยวิจัยต้องดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป เป็นผู้เสนอโครงการ โดยหัวหน้าหน่วยต้องมีประสบการณ์ในการวิจัยอย่างต่อเนื่องตามหน่วยวิจัยที่จะขอจัดตั้ง และต้องยื่นเอกสารที่แสดงรายการโครงการวิจัย และผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องมาแสดง - มีนักวิจัยใหม่ หรือนักวิจัยที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 คน/ปี - มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 คน/ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of science หรือ Scopus) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ ต่อปี หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อยระดับชาติฉบับปกติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 2 บทความ และ - มีงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 ครั้ง ใน 3 ปี และ - มี Web site ของหน่วยวิจัย ที่มีฐานข้อมูล แสดงให้เห็นกิจกรรมทางผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยวิจัย ในปีแรกที่ได้รับทุน และ - มีผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างน้อย 1 ชิ้น ใน 3 ปี (ไม่นับรวมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)
รวม			7,400,000 บาท		

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุพรรณภูมิ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุพรรณภูมิ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ปรับแก้งบประมาณ/ระยะเวลาการดำเนินการวิจัย ของทุนประเภทที่ 3 ทุนวิจัยนวัตกรรมใช้เองสู่เชิงพาณิชย์ จากทุนละไม่เกิน 200,000 บาท เป็น ไม่กำหนดงบประมาณ แต่ไม่เกินกรอบวงเงินที่สนับสนุนทั้งหมดของประเภททุนนี้ และเนื่องจากประเภททุนดังกล่าวแต่ละโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาอาจได้รับงบประมาณไม่เท่ากัน จึงควรพิจารณาข้อกำหนดหลังการรับทุนที่แตกต่างกัน โดยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุพรรณภูมิกำหนด

2. การส่งคืนข้อกำหนดหลังการรับทุน ให้เพิ่มเติม กรณีประเภททุนที่ ๓ ทุนวิจัยนวัตกรรมใช้เอง สู่เชิงพาณิชย์ และประเภททุนที่ ๖ ทุนวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Frontier Research) หากนักวิจัยไม่สามารถส่งคืนข้อกำหนดหลังการรับทุนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นักวิจัยต้องยินดีคืนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแก่มหาวิทยาลัย

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย ข้อ 3.4.3 ให้แก้ไขเป็น กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอขยายเวลาโครงการวิจัย ที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เกิดการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.2 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา จึงเห็นสมควรปรับปรุงประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการปรับแก้ ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เปลี่ยนแปลง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2560	ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2560”	ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป	ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
-	ข้อ 4 วรรคหก “เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ” หมายความว่า เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์บทความ และหมายรวมถึงค่าธรรมเนียมที่ทางวารสารเรียกเก็บ (page charge)
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลและค่าการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัย	ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
ข้อ 5 (2) เป็นผู้เขียนชื่อแรก (First author) หรือผู้เขียนที่เป็นชื่อหลัก (Corresponding author) ที่ระบุชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไว้ที่ตำแหน่งที่อยู่ของผู้เขียนปรากฏในบทความวิชาการหรือบทความวิจัยอย่างชัดเจน กรณีที่ผู้เขียนชื่อแรกและผู้เขียนชื่อหลักมีคุณสมบัติตามข้อ 5 (1) จะให้การสนับสนุนเฉพาะผู้เขียนชื่อแรก แต่ถ้าผู้เขียนที่เป็นชื่อหลักมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน	ข้อ 5 (2) เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ที่ระบุชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไว้ที่ตำแหน่งที่อยู่ของผู้เขียนปรากฏในบทความวิชาการหรือบทความวิจัยอย่างชัดเจน กรณีที่ผู้ประพันธ์อันดับแรก และผู้ประพันธ์บรรณกิจมีคุณสมบัติตามข้อ 5 (1) จะให้การสนับสนุนเฉพาะผู้ประพันธ์อันดับแรก แต่ถ้าผู้เขียนที่เป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจมีความประสงค์จะขอรับ

ข้อความเดิม	ข้อความที่เปลี่ยนแปลง
<p>แทน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้เขียนชื่อแรก แนบพร้อมแบบคำขอรับเงินรางวัลและ/หรือเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้วย</p>	<p>การสนับสนุนแทน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ประพันธ์อันดับแรก แนบพร้อมแบบคำขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ</p>
<p>ข้อ 7 เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัย</p>	<p>ข้อ 7 เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ</p>
<p>ข้อ 7 (1) กรณีตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ</p> <p>(ก) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ที่ทางวารสารเรียกเก็บเพื่อตีพิมพ์ (Page charge) ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) หรือวารสารวิชาการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การยอมรับเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ให้สนับสนุนตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่มีนักวิจัยจากหน่วยงานอื่นมีชื่อในบทความให้ถัวเฉลี่ยค่าธรรมเนียมที่ทางวารสารเรียกเก็บเพื่อการตีพิมพ์</p> <p>(ข) รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) หรือวารสารวิชาการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การยอมรับเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ให้รางวัลสนับสนุน 5,000 บาท</p>	<p>ข้อ 7 (1) กรณีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ</p> <p><u>ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 โดยจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความต่อหนึ่งผลงานตีพิมพ์ ดังนี้</u></p> <p><u>TCI กลุ่มที่ 1 (TCI 1) จำนวน 5,000 บาท</u></p> <p><u>TCI กลุ่มที่ 1 (TCI 2) จำนวน 4,000 บาท</u></p>
<p>ข้อ 7 (2) กรณีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ</p> <p>(ก) ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ที่ทางวารสารเรียกเก็บเพื่อตีพิมพ์ (Page charge) ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลของฐานข้อมูล การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล/วารสารวิชาการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การยอมรับเป็นฐานข้อมูล/วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ให้สนับสนุนตามที่จ่ายจริง</p> <p>(ข) รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลของฐานข้อมูล การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล/วารสารวิชาการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การยอมรับเป็นฐานข้อมูล/วารสารวิชาการระดับนานาชาติ</p>	<p>ข้อ 7 (2) กรณีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ</p> <p><u>ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 พิจารณาจากค่าควอไทล์ (Quartile score) ตามการจัดอันดับวารสารโดย SJR (SCImago Journal Rank) หรือ Web of Science โดยยึดถือตามฐานข้อมูลการจัดอันดับในปีล่าสุด จะสนับสนุนการตีพิมพ์บทความต่อหนึ่งผลงานตีพิมพ์ ดังนี้</u></p> <p><u>ควอไทล์ที่ 1 (Q1) จำนวน 60,000 บาท</u></p> <p><u>ควอไทล์ที่ 2 (Q2) จำนวน 50,000 บาท</u></p> <p><u>ควอไทล์ที่ 3 (Q3) จำนวน 30,000 บาท</u></p> <p><u>ควอไทล์ที่ 4 (Q4) จำนวน 20,000 บาท</u></p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่เปลี่ยนแปลง
ให้รางวัลสนับสนุนโดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ควอไทล์ที่ 1 (Q1) สนับสนุน 30,000 บาท ควอไทล์ที่ 2 (Q2) สนับสนุน 25,000 บาท ควอไทล์ที่ 3 (Q3) สนับสนุน 15,000 บาท ควอไทล์ที่ 4 (Q4) สนับสนุน 10,000 บาท ไม่ได้รับการจัดอันดับ สนับสนุน 7,500 บาท	
ข้อ 9 หลักฐานประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัย (1) เอกสารแสดงค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ที่ทางวารสารเรียกเก็บเพื่อตีพิมพ์ (Page charge) (2) สำเนาบทความต้นฉบับ (Manuscript) (3) เอกสารตอบรับให้ตีพิมพ์ (Letter of acceptance) (4) กรณีได้รับการตอบรับจากวารสารระดับชาติ ให้แสดงเอกสารรับรองว่าเป็นวารสารตามข้อ 4 วรรคแรก (5) กรณีได้รับการตอบรับจากวารสารระดับนานาชาติ ให้แสดงเอกสารรับรองว่าเป็นวารสารตามข้อ 4 วรรคสอง	ตัดข้อความออก
ข้อ 10 หลักฐานประกอบการเสนอขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัย	ข้อ 9 หลักฐานประกอบการเสนอขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
ข้อ 10 (3) กรณีที่ตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ให้แสดงเอกสารรับรองว่าเป็นวารสารตามข้อ 4 วรรคสอง สำหรับค่าควอไทล์ (Quartile) ของวารสารตามฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารของ SJR ให้แสดงในปีที่บทความวิชาการหรือบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์	ข้อ 9 (3) กรณีที่ตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ให้แสดงเอกสารรับรองว่าเป็นวารสารตามข้อ 4 วรรคสอง สำหรับค่าควอไทล์ (Quartile) ของวารสารตามฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารของ SJR หรือ Web of Science ตามฐานข้อมูลการจัดอันดับในปีล่าสุด

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ข้อความเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน ข้อ 4 วรรคห้า ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เปลี่ยนแปลง
ข้อ 4 วรรคห้า “ผู้เขียน” หมายความว่า ผู้เขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	ข้อ 4 วรรคห้า “ผู้เขียน” หมายความว่า ผู้เขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ตนเองเป็นผู้ดำเนินการวิจัย ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

4.3 พิจารณางบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSiCON) และ The 9th International Symposium on the Fusion Science and Technologies 2022 (ISFT2022)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSiCON) และ The 9th International Symposium on the Fusion Science and Technologies 2022 (ISFT2022) ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีค่าลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ บทความละ 6,000 บาท (สำหรับบทความแรก) และบทความละ 3,000 บาท (สำหรับบทความที่สอง) ซึ่งมีสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมส่งบทความ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนบทความ	ค่าลงทะเบียน (บาท)
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	6,000
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	1	6,000
3	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6	36,000
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	10	57,000
5	คณะศิลปศาสตร์	3	18,000
6	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2	9,000
รวม		23	132,000

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSiCON) และ The 9th International Symposium on the Fusion Science and Technologies 2022 (ISFT2022) จำนวน 132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี 2565

มติที่ประชุม เห็นชอบ สนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSiCON) และ The 9th International Symposium on the Fusion Science and Technologies 2022 (ISFT2022) จำนวน 132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี 2565

4.4 พิจารณางบประมาณสนับสนุนดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบเวียนเอกสารโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้บนโพรโทคอลบล็อกเชนสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุณคักดีศรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งข้อเสนอโครงการ เรื่อง การพัฒนาระบบเวียนเอกสารโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้บนโพรโทคอลบล็อกเชนสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ จำนวน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี 2565

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้นและพบว่าเป็นโครงการที่มีตัวชี้วัดตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการและอนุมัติงบประมาณสนับสนุนดำเนินโครงการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และอนุมัติในหลักการ สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ จำนวน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๘) โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ข้อเสนอโครงการ ก่อนเสนออนุมัติแผนการใช้จ่ายและดำเนินการเบิกเงินงวดแรก ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าวไม่แสดงให้เห็นกระบวนการวิจัย จึงเห็นควรให้นักวิจัยปรับแก้ แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการ จากเดิมเป็นแบบเสนอโครงการวิจัย ให้แก้เป็นแบบเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมพร้อมใช้สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยคงชื่อโครงการตามเดิม รวมถึงปรับแก้รายละเอียดในข้อเสนอโครงการทั้งหมดที่ปรากฏคำว่าวิจัย

2. พิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการใน ข้อที่ 4 - ข้อที่ 6 เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ในข้อดังกล่าวอาจไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโครงการ

3. งบประมาณของโครงการ ในหมวดค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 170,000 บาท อาจเข้าข่ายการเป็นครุภัณฑ์ จึงควรมีการแจกแจงงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

4.5 พิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2566 โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนส่งเสริมการวิจัย ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังนี้	11,130,000	
1.1	ส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย	7,400,000	
1.2	พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย		
1.3	สนับสนุนให้บุคลากรมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและเสนอผลงานวิจัย ต่างประเทศ - นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ	1,500,000	
1.4	สนับสนุนรางวัลให้งานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ - สนับสนุนการตีพิมพ์บทความและเงินรางวัลจากการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา	2,000,000	
1.5	สนับสนุนการขอรับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตลอดจนการ รักษาซึ่งสภาพของสิทธิทางปัญญานั้นๆ		
1.6	สนับสนุนการจัดหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย	-	
1.7	สนับสนุนอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์	-	
1.8	วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย - สนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับนักวิจัยในงานประชุมวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และ งานประชุมวิชาการ 9มทร.	230,000	
2	ค่าใช้จ่ายตามความประสงค์ของผู้บริจาค	-	
3	ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ดังนี้	55,800	
3.1	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (4 ครั้ง x 12,150 บาท)	48,600	
3.2	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (4 ครั้ง x 1,820 บาท)	7,200	
รวมค่าใช้จ่าย		11,185,800	

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจำปี 2566

4.6 พิจารณางบประมาณโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ระหว่างปี พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เล็งเห็นความสำคัญของการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จึงมีความประสงค์จัดโครงการ เชิดชูเกียรตินักวิจัย เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ ดังนี้

ลำดับ	รางวัล	เกณฑ์การพิจารณา	จำนวน
1.รางวัลนักวิจัยผู้ได้รับทุนวิจัยภายนอกดีเด่น			
1.1	ประเภทผู้ที่ได้รับงบประมาณบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยระดับแผนงานจากแหล่งทุนภายนอก	พิจารณาจากงบประมาณบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยระดับแผนงานจากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2564)	1 รางวัล
1.2	ประเภทผู้ที่ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากทุนวิจัยภายนอก	พิจารณาจากงบประมาณโครงการวิจัยจากทุนวิจัยภายนอกสูงสุด ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2564)	1 รางวัล
2. รางวัลนักพัฒนานวัตกรรมดีเด่น			
2.1	ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร	พิจารณาจากการได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรรวมสูงสุด ย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2564)	1 รางวัล
2.2	ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	พิจารณาจากการได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมสูงสุด ย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2564)	1 รางวัล
3. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น			
3.1	ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สูงสุด	พิจารณาจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวนมากที่สุด ย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2564)	1 รางวัล
3.2	ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เชิงประจักษ์	พิจารณาจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่องต่อปี ย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2564)	1 รางวัล

ลำดับ	รางวัล	เกณฑ์การพิจารณา	จำนวน
4. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น			
4	รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น	- พิจารณาจากนักวิจัยที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ มีอายุไม่เกิน 35 ปี และ - มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล Web of science และ Scopus ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน ภายใน 1 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน (1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) ไม่พิจารณาผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างการลาศึกษาต่อ	1 รางวัล
5. รางวัลนักวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์			
5.1	นักวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พิจารณาจากผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการนำไปใช้ เกิดประโยชน์เชิงรูปธรรม และสามารถสร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ พิจารณาผลงานสะสมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2564)	1 รางวัล
5.2	นักวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	พิจารณาจากผลงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีการนำไปใช้ เกิดประโยชน์เชิงรูปธรรม และสามารถสร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ พิจารณาผลงานสะสมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2564)	1 รางวัล
รวม			9 รางวัล

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าจัดทำโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 9 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย จำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) จากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี 2565


มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติงบประมาณโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย จำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) จากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

อรุณรัตน์ อารยพันธุ์
(นางสาวอรุณรัตน์ อารยพันธุ์)
ผู้จัดรายงานการประชุม


(ดร.ศิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม